



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 10-5-2015

Chúa nhật 6 Phục sinh

Ở lại trong tình thương

LỜI CHÚA: Ga 15, 9-17

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau”.

(xem tiếp trang 2)

Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót

WHĐ (07.05.2015) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã soạn một bản kinh để giúp các tín hữu cầu nguyện trong Năm Thánh Lòng Thương Xót (từ 08-12-2015 đến 20-11-2016). Trong lời kinh, Đức Thánh Cha nài xin Chúa làm cho Năm Thánh Lòng Thương Xót trở nên một năm hồng ân để Hội Thánh “*thêm lòng nhiệt thành mang Tin Mừng đến với người nghèo, loan báo tự do cho những người bị giam cầm và áp bức, và cho người mù lại được nhìn thấy*”.

Sau đây là toàn văn kinh nguyện này:

Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chúa đã dạy chúng con phải thương xót như Cha trên trời,
và cho chúng con biết:
ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha.
Xin tỏ cho chúng con thấy nhan thánh Chúa và chúng con sẽ được cứu thoát.

Ánh mắt yêu thương của Chúa
đã cứu Giakêu và Matthêu khỏi vòng nô lệ tiền bạc;
đã giúp người đàn bà ngoại tình và Madalêna
không còn kiếm tìm hạnh phúc nơi thụ tạo;
đã khiến Phêrô khóc lóc vì trót phản bội Chúa,
và đã hứa Thiên Đàng cho người trộm cướp có lòng ăn năn.

Xin cho chúng con biết lắng nghe,
như chính Chúa đang gửi đến mỗi người chúng con,
những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria:
“Nếu chị biết nhận ra ơn Chúa!”

Chúa là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình,
gương mặt của Thiên Chúa đang đem lòng xót thương và tha thứ
mà biểu lộ uy quyền trên mọi sự:
xin cho Hội Thánh được nên gương mặt hữu hình của Chúa nơi trần gian,
gương mặt của Chúa sống lại hiển vinh.

Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa
cũng phải khoác lên người sự yếu đuối
để biết đồng cảm với những người đang sống trong u mê và lầm lạc:
xin cho mọi người đến với các thừa tác viên
đều thấy mình được Thiên Chúa tìm kiếm, yêu thương và tha thứ.

Xin Chúa hãy gửi Thánh Thần đến
và xúc dầu thánh hiến mỗi người chúng con,
để Năm Thánh Lòng Thương Xót này trở thành năm được Chúa ban ân sủng,
để Hội Thánh Chúa được thêm lòng nhiệt thành
mang Tin Mừng đến với người nghèo,
loan báo tự do cho những người bị giam cầm và áp bức,
và cho người mù lại được nhìn thấy.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót,
chúng con nguyện xin Chúa
là Đấng hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần,
đến muôn thuở muôn đời.
Amen. ■



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

SUY NIỆM

“Tôi là một linh mục công giáo Ba Lan, tôi đã già, tôi muốn chết thay cho ông này, vì ông có vợ con” Quyết định của Cha Kôn bê (Maximilianus Maria Kolbe) đã cứu được ông Francis. Không phải chỉ mình ông và gia đình ông, cha còn cứu được 9 người khác, khỏi nỗi tuyệt vọng, những người sẽ cùng bị bỏ đói đến chết với cha. Từ hầm giam, không còn nghe thấy tiếng khóc than nguyên rủa. Chỉ có tiếng hát và lời kinh... Cái chết của cha làm mọi người kinh ngạc, vì nó là bằng chứng của một tình yêu. *Không có tình yêu nào lớn bằng tình yêu hiến mạng cho người bạn của mình.* Ông Francis chẳng phải là bạn của cha Kôn bê, nhưng ông thành bạn của cha vì được cha hiến mạng.

Hãy ở lại trong Thầy, ở lại trong tình yêu của Thầy. Đây không phải là một lời mời đầy tính lãng mạn của một người đang yêu. Đây cũng không phải là một mệnh lệnh cao siêu dành cho những nhà thần bí. Đức Giêsu dạy ta biết cách ở lại trong Ngài. Ai muốn ở lại trong tình yêu của Thầy thì phải giữ các điều răn (x. câu 10), mà điều răn quan trọng nhất là yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Như thế chúng ta có một kết luận kỳ diệu: muốn ở lại trong Thầy thì cũng phải ở lại trong nhau. Cành nào muốn hiệp thông với cây thì cũng phải hiệp thông với các cành khác. Có một dòng nhựa từ cây nuôi các cành. Chúng ta là những cành cây được nuôi bằng một dòng nhựa. Khi gắn bó thân thiết với Chúa, chúng ta cũng được gắn bó với nhau sâu thẳm. Yêu anh em là thước đo đáng tin cậy để thấy được tình yêu của mình đối với Chúa.

Chỉ có một dòng tình yêu duy nhất luân chuyển: *như Cha đã yêu Thầy, Thầy đã yêu anh em; như Thầy đã yêu anh em, anh em hãy yêu nhau.* Dòng tình yêu phát xuất từ Cha và đi khắp thế giới. Yêu thương là không làm cho nó ngừng lại thành ao tù. Thế giới hôm nay đói khát tình yêu đích thực. Môn đệ Đức Kitô phải là chứng nhân tình yêu, yêu như Chúa đã yêu, yêu bằng tình yêu lớn nhất.

Chúng ta không có dịp để chết như

(xem tiếp trang 3)

Đức hồng y Filoni phong chức 14 phó tế

WHD (05.05.2015) – “Được thánh hiến cho Chúa Kitô và Giáo hội, các thầy đừng bao giờ để mất đi niềm vui và niềm phấn khởi của thời khắc này. Nhớ đến ngày hôm nay, các thầy hãy luôn sẵn sàng vượt qua những khó khăn sẽ gặp trong cuộc sống và sứ vụ; tạ ơn Chúa đã chọn các thầy, cho các thầy tham dự vào sứ vụ của Người và sai vào trong thế giới”. Đó là lời huấn dụ của Đức hồng y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, với 14 tân chức trong Thánh lễ phong chức phó tế do ngài chủ sự hôm thứ Bảy 02-05 vừa qua tại Vương cung thánh đường Vatican. Các tân phó tế thuộc 9 quốc gia châu Phi và châu Á, đang theo học tại Học viện Giáo hoàng Urbanô.

Dựa vào bài Phúc Âm Chúa nhật nói về dụ ngôn cây nho và cành nho, trong phần giảng lễ, Đức hồng y giải thích rằng, trước hết “mọi ơn gọi đều thuộc về Thiên Chúa và Người là nguồn mạch, là tác giả...” Một khía cạnh khác cũng được Đức hồng y nhấn mạnh là “Chúa Giêsu là cây nho thật và hoa trái sứ vụ của chúng ta chỉ tùy thuộc vào việc chúng ta có kết hiệp với Người không”. Cuối cùng, mục đích của sự kết hiệp với



Chúa Kitô là “để làm vinh danh Thiên Chúa và đem lại hoa trái bác ái và thiện hảo. Cành nào không sinh quả, thì không cần thiết, sẽ bị chặt đi và bị thiêu đốt”.

Đức hồng y Bộ trưởng nêu rõ căn tính và những tính chất của công việc mà các phó tế được kêu gọi phục vụ trong Giáo hội: “Chúa Giêsu là gương mẫu mà các phó tế phải noi theo ... Phó tế tái hiện Chúa Kitô bằng hành động của mình”. Vì thế việc phục vụ của phó tế “là phục vụ

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tiếp kiến ông Raul Castro tại Vatican



Bản thông cáo xác nhận chuyến viếng thăm của ông Castro đến Vatican cũng nhắc lại một vài bối cảnh khác, trong đó có những đóng góp của Đức giáo hoàng Phanxicô để đạt được sự tan băng quan trọng đầu tiên trong quan hệ giữa Cuba và Mỹ kể từ cuộc cách mạng cộng sản

trên đảo quốc, do Fidel Castro, anh trai của Raul Castro tiến hành hồi cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960.

Bản thông cáo nói thêm, “Như chúng ta biết, Chủ tịch Raul Castro đã công khai cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô về vai trò của ngài trong việc tái lập quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ”.

Khi Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo ý định tiếp tục công việc cải thiện quan hệ, ông Obama đã nói

(xem tiếp trang 3)

WHD (06.05.2015) – Chúa nhật 10 tháng Năm sắp tới, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tiếp kiến riêng Chủ tịch Cuba, ông Raul Castro, tại Vatican. Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cha Federico Lombardi, S.J., đã xác nhận thông tin này với các phóng viên trong buổi họp báo hôm thứ Ba 05-05 vừa qua.

Rất ít chi tiết về buổi hội kiến này được tiết lộ. Theo cha Lombardi, buổi hội kiến là tuyệt đối riêng tư và sẽ diễn ra tại phòng làm việc của Đức Thánh Cha trong sảnh đường Phaolô VI.

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ phái đoàn Giáo hội Tin Lành Luther của Thụy Điển

WHĐ (05.05.2015) – “Trên con đường hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình trong đức tin, đời sống bí tích và mầu nhiệm Giáo hội, vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng Thánh Linh An ủi sẽ luôn là ánh sáng và sức mạnh cho công cuộc đại kết và đối thoại thần học”. Đó là lời phát biểu của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi gặp gỡ nữ Tổng giám mục Antje Jackelén của Tổng giáo phận Uppsala, người dẫn đầu phái đoàn Giáo hội Tin Lành Luther của Thụy Điển, sáng thứ Hai 04-05 tại Vatican.

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng năm ngoái là kỷ niệm 50 năm Sắc lệnh về Hiệp nhất *Unitatis Redintegratio* của Công đồng Vatican II, sắc lệnh “mà cho đến nay vẫn còn là điểm tham chiếu nền tảng cho những nỗ lực đại kết của Giáo hội Công giáo”.

Tài liệu này là lời mời gọi mọi người Công giáo thực hiện con đường hiệp nhất để vượt qua sự chia rẽ giữa các Kitô hữu, vốn “không chỉ rõ ràng đi ngược lại ý muốn của Chúa Kitô, mà còn là một gương xấu đối với thế giới và gây thiệt hại cho điều linh thiêng nhất là rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”.

Đức Thánh Cha nói, hai Giáo hội không phải là đối thủ hoặc cạnh tranh với nhau, mà là “anh chị em với nhau trong đức tin”. Ngài nhấn mạnh, các tín hữu Công giáo và tín hữu Luther phải tìm kiếm và thúc đẩy sự hiệp nhất trong các giáo phận, giáo xứ, và trong các cộng đồng trên toàn thế giới.

Và lời kêu gọi hiệp nhất này bao hàm “lời kêu gọi cấp bách cùng nhau dẫn



thân thực thi bác ái, trợ giúp tất cả những ai trên thế giới đang khổ khổ vì nạn nghèo đói và bạo lực, cần đến lòng thương xót của chúng ta một cách đặc biệt”. Nhắc đến các Kitô hữu đang chịu bách hại ở nhiều nơi trên thế giới, Đức Thánh Cha nói rằng những đau khổ của họ “giúp chúng ta lớn lên trong tình hiệp thông huynh đệ”.

Đức Thánh Cha cũng lưu ý đến vấn đề về phẩm giá đời sống con người, mà ngài nói là mang tính “cấp bách”, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến gia đình, hôn nhân và tính dục. Ngài nói: “Sẽ là điều đáng tiếc nếu những khác biệt mới về niềm tin lại được khoét sâu, liên quan đến những vấn đề quan trọng này”.

Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha cảm ơn phái đoàn của Hội Thánh Tin Lành Luther Thụy Điển, và bày tỏ mong muốn sẽ có sự hợp tác giữa Giáo hội Tin Lành Luther và Giáo hội Công giáo trong tương lai. Ngài cũng cảm ơn họ đã đón nhận rất nhiều người di dân Nam Mỹ trong giai đoạn các chế độ độc tài nắm quyền; sự đón tiếp huynh đệ ấy đã giúp cho các gia đình được phát triển. ■

Đức hồng y Filoni phong chức 14 phó tế

Giáo hội, như các Tông đồ đã làm và công việc ấy được trao cho “những người có danh thơm tiếng tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan”; hơn nữa, việc phục vụ ấy là vì mọi người (*propter homines*), nghĩa là vì thiện ích của cộng đồng và cách riêng những ai cần đến nhất.

Cuối cùng, Đức hồng y thúc giục các tân phó tế lên đường thi hành sứ vụ: “Các thầy thân mến, các thầy đến từ chín quốc gia thuộc châu Phi và châu Á: Ghana, Hàn Quốc, Nigeria, Trung Quốc, Uganda, Tanzania, Congo-Brazzaville, Benin và Cameroon. Ở

những nơi này Giáo hội là trẻ trung, nhưng đức tin vào Chúa Giêsu chưa được rao giảng cho nhiều người. Vì thế, các thầy phải có một tâm hồn truyền giáo, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong Tông huấn *Evangelii Gaudium*: ngài muốn một Giáo hội có khả năng biến đổi nhiệt tâm cho một giai đoạn mới của việc Phúc âm hoá đầy hàng say, vui tươi, quảng đại, dũng cảm, yêu thương vô bờ và có sức thu hút.

Hồi đầu tháng 5 năm ngoái, cũng tại Vương cung thánh đường Vatican, Đức hồng y Fernando Filoni đã phong chức phó tế cho 12 thầy, trong đó có 2 thầy Việt Nam, là sinh viên của Học viện Giáo hoàng Urbanô. ■

SUY NIÊM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

cha Kôn bê, nhưng mỗi ngày ta có nhiều dịp để sống cho người khác. Sống cho tha nhân đòi hỏi những cái chết nho nhỏ. Những cái chết nhỏ chuẩn bị cho cái chết lớn khi cần. Mỗi lần trái tim ta héo khô và chai cứng, hãy trở lại với Đức Giêsu như suối nguồn để được Ngài tưới đẫm yêu thương.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, có những ngày đón nhận những người khác là điều vượt quá sức con, vì con kiêu hãnh, tự hào và yếu đuối.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, có những ngày con không thể nào kính trọng kẻ khác được, vì ý kiến, vì màu da, vì cái nhìn của người ấy.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con có những ngày mà yêu mến người khác làm cho tim con đau nhói, vì nỗi sợ hãi, nỗi khổ đau và những giới hạn của bản thân con.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con trong những ngày khó khăn đó, xin hãy nhắc cho con nhớ rằng tất cả chúng con đều là con cái Chúa và đừng để con quên lời Chúa nói: “Điều gì chúng con làm cho người bé nhỏ nhất là làm cho chính Ta.” ■

(Trích trong *PRIER*)

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tiếp kiến ông Raul Castro

rằng “Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi điện thoại cho cá nhân tôi, và cho Chủ tịch Cuba Raul Castro”.

Trong khi đó những phát triển trong mối quan hệ song phương vẫn tiếp tục, với việc Bộ Tài chính Mỹ phê chuẩn tái lập dịch vụ phà chở khách giữa Hoa Kỳ và Cuba vào hôm thứ Hai 04-05.

Tiếp theo sau những phát triển trên mặt trận ngoại giao giữa Cuba và Mỹ, Toà Thánh cũng loan báo Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Cuba vào tháng Chín năm nay, trước khi đến Hoa Kỳ vào cuối tháng đó. ■

Đức Thánh Cha thành lập Ủy ban Truyền thông Vatican

WHD (02.05.2015) – Hôm thứ Năm 30-04, Phòng Báo chí Tòa Thánh loan báo: Ngày 23-04-2015 Đức Thánh Cha Phanxicô đã thành lập một Ủy ban mới gồm 5 người, với tên gọi “Ủy ban Truyền thông Vatican”.



Chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã thúc đẩy việc cải tổ ngành truyền thông của Tòa Thánh, vốn được chờ đợi từ lâu; và việc thành lập Ủy ban mới nhằm tiết kiệm tài chính, phối hợp tốt hơn để hoạt động hiệu quả hơn đối với các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh: Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, Phòng Báo chí Tòa Thánh, Đài phát thanh Vatican, nhật báo *L'Osservatore Romano*, Ban Thông tin Vatican (VIS), Trung tâm Truyền hình Vatican (CTV), trang web chính thức của Tòa Thánh www.vatican.va, Cổng thông tin điện tử news.va, Hãng tin Fides, Nhà xuất bản Vatican và Nhà in Vatican.

Trong khoá họp gần đây nhất, từ ngày 13 đến 15 tháng Tư 2015, Hội đồng Hồng y Tư vấn (Nhóm C9) cũng đã xem xét bản tường trình cuối cùng của Ủy ban nghiên cứu việc cải tổ ngành truyền thông của Vatican sau bảy tháng làm việc.

Ủy ban mới sẽ nghiên cứu tính khả thi của các đề nghị từ bản tường trình của Ủy ban nghiên cứu việc cải tổ ngành truyền thông của Vatican. Ủy ban nghiên cứu này gồm 10 chuyên gia và các vị phụ trách các cơ quan truyền thông của Vatican đã làm việc dưới sự điều hành của Christopher Patten (người Anh). Và trong số này chỉ có hai người được bổ nhiệm vào Ủy ban mới do Đức ông Dario Edoardo Viganò, giám đốc Trung tâm

Đức Thánh Cha tiếp kiến các thành viên Ủy ban Quốc tế Anh giáo – Công giáo Roma

WHD (02.05.2015) – Hôm thứ Năm 30-04, trong buổi tiếp kiến Ủy ban Quốc tế Anh giáo – Công giáo Roma, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng sự nghiệp hiệp nhất không phải là một nhiệm vụ tùy ý. Ủy ban Quốc tế Anh giáo – Công giáo Roma gồm 18 thành viên, đang tham dự cuộc gặp gỡ hằng năm (ARCIC III) tại một nhà tĩnh tâm cổ trên đồi Albani, phía nam Roma.

Ủy ban Quốc tế Anh giáo – Công giáo Roma ban đầu được thành lập sau cuộc gặp gỡ lịch sử vào năm 1966 giữa Đức giáo hoàng và vị Tổng giám mục Canterbury; đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên kể từ cuộc Cải cách và cuộc ly khai của Giáo hội Anh giáo khỏi Roma. Trong dịp đó, Đức giáo hoàng Phaolô VI và Đức Tổng giám mục Michael Ramsey đã khai mở cuộc đối thoại “đặt nền tảng trên



Phúc Âm và những truyền thống chung cổ xưa” mà các vị mong muốn sẽ dẫn đến “sự hiệp nhất trong chân lý mà Chúa Kitô đã cầu nguyện”.

Cuộc gặp gỡ lần này của Ủy ban Quốc tế Anh giáo – Công giáo Roma nhằm xem xét mối quan hệ giữa Giáo hội phổ quát và các Giáo hội địa phương, đặc biệt liên quan đến những cuộc tranh luận và đưa ra quyết định về các vấn đề luân lý và đạo đức. Ngoài ra, còn một mục tiêu khác là thông qua các quan điểm chung của Công giáo và Anh giáo trong các cuộc tranh luận xã hội và đạo đức.

Đức Thánh Cha nói, các cuộc thảo luận này và việc sắp công bố năm bản tuyên ngôn đã được hai bên đồng thuận trong giai đoạn trước của cuộc đối thoại, nhắc nhở chúng ta rằng đại kết không phải là một yếu tố thứ yếu trong đời sống Giáo hội và những khác biệt đã chia rẽ chúng ta không được coi là điều không thể tránh khỏi. Đức Thánh Cha khẳng định, nếu những thách đố là nghiêm trọng, chúng ta lại càng phải tin tưởng hơn nữa vào quyền năng của Chúa Thánh Thần, quyền năng có thể chữa lành và hoà giải những gì mà con người không làm được.

Cuối cùng Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến chứng từ mạnh mẽ của các Kitô hữu thuộc nhiều Giáo hội và truyền thống khác nhau đã từng là nạn nhân của bạo lực và khủng bố. Máu của các người chịu tử đạo này sẽ nuôi dưỡng một thế hệ mới dẫn thân cho công cuộc đại kết để thực hiện mong muốn cuối cùng của Chúa: xin cho tất cả nên một. ■

Truyền hình Vatican, làm chủ tịch. Đó là: Đức ông Paul Tighe (người Á Nhĩ Lan), thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, và Đức ông Lucio Adrian Ruiz (người Argentina), phụ trách Văn phòng Internet của Vatican.

Sự vắng mặt của đại diện Đài phát thanh Vatican cho chúng ta nghĩ rằng trong tương lai hình ảnh và Internet sẽ được quan tâm nhiều hơn. *L'Osservatore Romano*, nhật báo chính thức của Tòa Thánh, có thể không chịu ảnh hưởng nhiều trong cuộc cải tổ này.

Giáo dân duy nhất trong Ủy ban Truyền thông Vatican mới thành lập là Tiến sĩ Paolo Nusiner, Tổng giám đốc nhật báo *Avvenire* của Hội đồng giám mục Italia. Cuối cùng, cũng nên nhắc đến sự góp mặt của linh mục dòng Tên Antonio Spadaro, giám đốc tạp chí *La Civiltà Cattolica*, một khuôn mặt hay xuất hiện trong giới truyền thông tại Vatican từ khi vị hồng y dòng Tên Bergoglio được bầu làm giáo hoàng. ■

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf
